
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1262  —  767. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um fjárheimildir og starfsmenn skattstofa,

skatteftirlitsstofnana og ríkisskattstjóra.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.

Hver hefur verið þróun fjárheimilda, starfsmannafjölda og meðallauna starfsmanna hjá
skattstofum, skatteftirlitsstofnunum og ríkisskattstjóra frá árinu 2007? Svar óskast sundur-
liðað eftir árum og stofnunum.

Skriflegt svar óskast.


